

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เศรษฐกิจภาคบริการในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาคที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นทุกปี โดยเศรษฐกิจภาคบริการนั้นอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยว คือมาจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้อของที่ระลึก ซึ่งของที่ระลึกก็มีหลายรูปแบบเช่น ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผลิตภัณฑ์จากเซรามิกซ์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายและผ้าไหม เป็นต้น โดยเฉพาะการค้าที่เกี่ยวข้องกับของที่ระลึก ที่ผู้มาเยือนนักท่องเที่ยว และนักทัศนาจร จะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นที่ระลึกว่าได้มาเที่ยวยังดินแดนที่สวยงามทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ทำให้การขยายตัวของตลาดการขายของที่ระลึก มีการเจริญเติบโตและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ตามอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยว (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่,2543)

ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนผู้เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

(หน่วย : คน)

นักท่องเที่ยว (คน)	พ.ศ.2541	พ.ศ. 2542	พ.ศ. 2543	พ.ศ. 2544	พ.ศ. 2545
ชาวไทย	1,807,477	18,002,264	1,773,621	1,857,231	1,941,050
ชาวต่างประเทศ	1,092,614	1,263,761	1,311,856	1,466,920	1,439,835

ที่มา: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (2541,2542,2543,2544,2545)

จากข้อมูลพบว่า เศรษฐกิจภาคบริการในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาคที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นทุกปี โดยเศรษฐกิจภาคบริการนั้นอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวคือมาจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้อของที่ระลึก ซึ่งของที่ระลึกก็มีหลายรูปแบบเช่น ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผลิตภัณฑ์จากเซรามิกซ์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เป็นต้น โดยเฉพาะการค้าที่เกี่ยวข้องกับของที่ระลึก โดยผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว และนักทัศนาจร จะต้องซื้อกลับไปเป็นที่ระลึก ทำให้การขยายตัวของตลาดการขายของรำลึกมีการเจริญเติบโต และเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ตามอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยว (ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนในจังหวัดเชียงใหม่ และนอนพักค้างคืน) นักทัศนาจร (ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่แบบไป-กลับ)

อำเภอสันกำแพง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงทางด้านสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก มีระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยใช้เส้นทางถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง ทางรถยนต์ ประมาณ 13 กิโลเมตร บนเส้นทางดังกล่าว มีแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมมากมาย ได้แก่ เครื่องเงิน เครื่องหนัง ร่วม การผลิตกระดาษสา การทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย ซึ่งทำรายได้ให้แก่ประชากรในอำเภอสันกำแพงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เช่น หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง หมู่บ้านทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย ถ้ำเมืองออน บ่อน้ำพุร้อน หนองพญาพรหม วัดเชียงแสน วัดป่าตึง วัดบวักค้าง เป็นต้น ปัจจุบันอำเภอสันกำแพงเป็นอำเภอที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญ จึงได้สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งภาคท้องถิ่น ได้สนองนโยบายของภาครัฐเป็นอย่างดี โดยการจัดทำโครงการต่างๆ ขึ้นมาอย่างมากมายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น การจัดงานร่มบ่อสร้าง และศิลปหัตถกรรมไทย กำหนดให้มีถนนสายวัฒนธรรม มีการจัดถนนคนเดินทุกวันเสาร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตและซื้อสินค้าพื้นเมือง ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้อำเภอสันกำแพงเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ สันกำแพงในวันนี้ จึงเป็นอำเภอหนึ่งที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และที่สำคัญคือ อำเภอสันกำแพงเป็นอำเภอที่อยู่ในแผนเมืองแปดของเมืองเชียงใหม่อีกด้วย จากการที่อำเภอสันกำแพง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น ทำให้ได้รับการจัดสรรรายได้ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 แสดงรายได้ของอำเภอสันกำแพงที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย : บาท)

ประเภทรายได้	ปีงบประมาณ 2545	ปีงบประมาณ 2546
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง	397,933.12	522,577.26
รายได้จากภาษีท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดเก็บให้	1,549,741.00	3,331,111.00
รายได้จากภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้	1,477,923.71	3,172,405.45
รายได้จากเงินอุดหนุน	1,724,972.00	3,172,405.45

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2545,2546)

จากตาราง จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2545 - 2546 อำเภอสันกำแพงมีรายได้ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงได้รับการ

จัดสรรงบประมาณให้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามโครงการต่างๆ เช่น การจัดงานเทศกาลร่วม
บ่อสร้าง การสร้างถนนสายวัฒนธรรม เป็นต้น

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงในด้านหัตถกรรม เช่น การ
ทำร่มในหมู่บ้านบ่อสร้าง การทำกระดาษสา ไม้แกะสลัก ฯลฯ นอกจากนี้แล้วยังมีอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดรายได้แก่คนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง คือ อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ทำจาก
ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าฝ้าย ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตและการจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
กระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่ จะมีเศษผ้าเหลือเป็นจำนวนมาก ผู้ผลิตมักไม่ได้นำ
เศษผ้าเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่จะนำไปจำหน่ายในราคาถูกแก่พ่อค้าเร่ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว
เศษผ้าเหล่านี้ สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่าได้ เช่น กระเป๋า หมวก
ตุ๊กตา รองเท้า เป็นต้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ ส่งผลให้เกิดความต้องการของ
ตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่น มีความต้องการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกระเป๋าที่ทำ
จากเศษผ้าฝ้ายเป็นจำนวนมาก

ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าฝ้าย เป็นสินค้าที่ภาครัฐบาลให้การส่งเสริมและเผยแพร่ให้เป็นที่
รู้จักต่อชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะเป็นสินค้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น แสดงให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าฝ้าย จึงถูกคัดเลือกให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในหลายๆ ท้องถิ่น ทำให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ในการผลิตกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้าย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จะนำผ้าฝ้ายที่มีต้นทุนสูงมา
ตัดเย็บกระเป๋า อีกทั้งรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ไม่สามารถตั้งราคาขายที่แตกต่างกันได้
ผลตอบแทนที่ได้จึงไม่สูงมากนัก ส่งผลให้มีผู้ลงทุนสนใจในธุรกิจดังกล่าวน้อย ในขณะที่การผลิต
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในรูปแบบของกระเป๋า เป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการมาก
โดยเฉพาะตลาดส่งออกญี่ปุ่น ได้ให้ความสนใจในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย ความ
ประณีตเรียบร้อย และสวยงาม ทำให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง หากผู้ผลิตที่มีศักยภาพ
สามารถผลิตกระเป๋าที่ทำจากผ้าฝ้ายได้ในต้นทุนที่ต่ำ โดยใช้เศษผ้าฝ้ายที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก
และไม่ขาดแคลน ใช้แรงงานที่มีทักษะและประสิทธิภาพ ทำให้ตัวสินค้าออกมามีคุณภาพ
สวยงามและแปลกใหม่ จะก่อให้เกิดรายได้ที่ค่อนข้างสูง ทั้งยังเป็นการก่อให้เกิดการจ้างงาน
เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย และยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล
ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
และรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐก็ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ประกอบกับมีหลายหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านเงินทุน ความรู้

และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้ผู้ผลิตมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้เจริญเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่า ผลิตรถยนต์กระบะที่ทำมาจากเศษผ้าฝ้าย เป็นผลิตรถยนต์ที่น่าสนใจในการลงทุนในปัจจุบัน เพราะเป็นผลิตรถยนต์ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กิจการได้อย่างต่อเนื่อง การทำวิจัยฉบับนี้จึงต้องการศึกษาถึงความเป็นไปได้ทางการเงิน ในการลงทุนผลิตรถยนต์ที่ทำมาจากเศษผ้าฝ้าย โดยจะศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในธุรกิจนี้ ว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ อีกทั้งจะศึกษาถึงกรณีที่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนและผลตอบแทนในอนาคต ว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิของกิจการมากน้อยเพียงใด กิจการดังกล่าวนี้ยังคงให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ของกิจการผลิตรถยนต์จากเศษผ้าฝ้าย ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการ โดยดูผลกระทบของโครงการ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต้นทุน และ / หรือผลตอบแทนในการประกอบการ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา

1. ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ของกิจการผลิตรถยนต์จากเศษผ้าฝ้าย ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการลงทุน สำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ได้
2. ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน และความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและปรับปรุงกิจการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน ของกิจการผลิตรถยนต์จากเศษผ้าฝ้ายในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดขอบเขตการศึกษา โดยทำการศึกษา ณ สถานที่จัดตั้งโรงงาน ในตัวอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาของโครงการที่ทำการวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางการเงิน จะกำหนดระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ. 2551

1.5 นิยามศัพท์

ต้นทุนคงที่ หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรตามปริมาณการผลิต เช่น ค่าอาคารสำนักงาน ค่าเดินระบบน้ำประปาและไฟฟ้า เป็นต้น

ต้นทุนผันแปร หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามปริมาณการผลิต เช่น ค่าวัสดุในการผลิต กระเป๋าค่าเศษผ้าฝ้าย ค่าแรงในการเย็บกระเป๋า เป็นต้น

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved